

## ธสน. ปล่อยักษ์ 320 ล้านบาทพัฒนาพาณิชย์นาวีไทย

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ พลเรือตรีชาโดณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้จำนวน 320 ล้านบาท เพื่อซื้อเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อันจะช่วยลดปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548

กรรมการผู้จัดการ ธสน.เปิดเผยว่า ธสน. ได้อนุมัติสินเชื่อพาณิชย์นาวีมูลค่า 320 ล้านบาทให้แก่บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนานร่วม 30 ปีเพื่อให้บริษัทนำไปใช้ซื้อเรือเอนกประสงค์ของญี่ปุ่นชื่อ “จุฑาธรรมรักษา” ขนาดระวางบรรทุก 8,691 เดดเวตตัน อายุ 10 ปี เรือลำนี้จะเป็นเรือลำที่ 7 ในกองเรือของบริษัทที่จะเริ่มให้บริการขนส่งสินค้าประจำเส้นทางเดินเรือระหว่างไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีในเดือนธันวาคม 2548 ซึ่งเป็นฤดูกาลของการขนส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ ทางบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) คาดว่าเรือลำใหม่นี้จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 200 ล้านบาท โดยสอดคล้องกับค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้นตามอัตราค่าขนส่งทางเศรษฐกิจของเอเชีย

นายสถาพร เปิดเผยต่อไปว่า การให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นความพยายามของ ธสน. ที่จะพัฒนาธุรกิจพาณิชย์นาวีของไทยให้มีศักยภาพขนส่งสินค้าในต้นทุนที่แข่งขันได้ เนื่องจากร้อยละ 90 ของการส่งออกและนำเข้าสินค้าของไทยอาศัยการขนส่งทางทะเล คิดเป็นปริมาณการค้า 171 ล้านตันในปี 2547 ธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของภาคส่งออกและแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ที่ผ่านมา ธสน. ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อพาณิชย์นาวีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,638 ล้านบาท

14 ตุลาคม 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6